

Những năm qua, bằng nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả, công tác khuyến học, khuyến tài (KHKT), xây dựng xã hội học tập (XHHT) trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ đã thu hút đông đảo các tổ chức, đoàn thể và tầng lớp nhân dân tham gia, tạo thành phong trào sâu rộng, có sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần thúc đẩy phong trào học tập ở địa phương ngày càng phát triển.

QUỖNH PHỤ Lan tỏa phong trào khuyến học, khuyến tài



Lãnh đạo huyện Quỳnh Phụ trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi.

Để hoạt động khuyến học được duy trì và phát triển, việc xây dựng quỹ khuyến học luôn được các cấp, ngành, địa phương trong huyện quan tâm. Nguồn lực chính để duy trì quỹ khuyến học chủ yếu là tài trợ của các nhà hảo tâm, các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và con em xa quê thành đạt. Qua 20 năm kể từ ngày thành lập Hội Khuyến học huyện, đến nay quỹ khuyến học của huyện đã huy động được gần 17 tỷ đồng. Từ số tiền này, hàng năm đã tổ chức khen thưởng kịp thời cho học sinh đạt thành tích cao trong học tập. Bên cạnh đó, nhiều phong trào xây dựng quỹ khuyến học trong cộng đồng dân cư cũng được phát triển như "Vườn cây khuyến học", "Ao cá khuyến học", "Nuôi heo đất khuyến học"... để chăm lo cho các em học sinh, nhất là học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Thời gian tới, Hội Khuyến học huyện Quỳnh Phụ tiếp tục đẩy mạnh công tác tổ chức, phát triển hội viên; đẩy mạnh huy động xã hội hóa xây dựng quỹ khuyến học; tích cực vận động các tổ chức, đơn vị hảo tâm ủng hộ hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, chung tay cùng làm tốt công tác KHKT. Đồng thời, phát huy hiệu quả hoạt động của các chi hội khuyến học cơ sở trong tuyên truyền nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân trong công tác KHKT, xây dựng XHHT, qua đó tạo sức lan tỏa ngày càng sâu rộng đến từng gia đình, dòng họ, khu dân cư.

NGUYỄN CƯỜNG

Tác phẩm tham dự cuộc thi "Bảo chí viết về khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập" năm 2021

toàn huyện có 956 dòng họ đạt danh hiệu "Dòng họ học tập", đạt 92%. Hầu hết các dòng họ đều có ban khuyến học, có quy ước, chương trình, kế hoạch hoạt động, chỉ tiêu phấn đấu. Để phát huy tinh thần hiếu học, nhiều dòng họ có cách làm mới nhằm động viên con cháu nỗ lực vươn lên trong học tập. Tiêu biểu như dòng họ Vũ Khắc ở thôn Tô Đàm, xã An Mỹ đã thành lập quỹ "Tài năng trẻ" để khen thưởng các cháu đạt học sinh giỏi tỉnh, quốc gia, đỗ đại học, học thạc sĩ, tiến sĩ và thành lập quỹ khuyến học để hỗ trợ các cháu có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Hiện tại quỹ "Tài năng trẻ" đã quyên góp được 169 triệu đồng. Ông Vũ Khắc Bùng, trưởng ban KHKT dòng họ Vũ Khắc chia sẻ: Để duy trì và phát huy trách nhiệm của dòng họ vào sự nghiệp trồng người, việc duy trì và phát huy phong trào KHKT là ý thức trách nhiệm của các bậc phụ huynh và mỗi thành viên trong dòng họ. Vì vậy, để tránh tình trạng để làm khó bỏ, dòng họ đã xây dựng tục ước, quy chế xét và đề nghị khen thưởng hàng năm đối với các cháu có thành tích cao trong học tập, đặc biệt là các cháu có hoàn cảnh khó khăn.



Các phòng học Trường Tiểu học và THCS An Thanh (Quỳnh Phụ) được lắp đặt thiết bị và đồ dùng học tập mới phục vụ việc dạy và học.

Điểm nổi bật trong phong trào KHKT ở Quỳnh Phụ những năm qua là phong trào xây dựng "Dòng họ học tập". Đến nay,



Nhờ sự góp sức của hội viên phụ nữ, nhiều tuyến đường ở xã Bình Định (Kiến Xương) luôn rực rỡ sắc hoa.

PHỤ NỮ KIẾN XƯƠNG Thi đua "Dân vận khéo"

Nhận thức rõ tác động tích cực từ phong trào thi đua "Dân vận khéo", Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Kiến Xương đã có nhiều hoạt động thiết thực, phát huy vai trò của hội viên trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thông qua các mô hình "Dân vận khéo".

với thu nhập từ 4 - 5 triệu đồng/người/tháng. Có được kết quả đó là nhờ có sự hỗ trợ, khuyến khích, động viên kịp thời của các cấp hội phụ nữ trong huyện cả về tinh thần và nguồn vốn để vai trò của hội viên trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế

Tới thăm trang trại của chị Phạm Thị Thu, thôn Quang Minh, xã Tây Sơn, chúng tôi được biết từ năm 2010 chị đã chuyển đổi 1ha đất vùng úng trồng cấy lúa kém hiệu quả để đào ao nuôi cá, vịt và gà đẻ trứng. Từ đó, trang trại của chị lúc nào cũng có từ 7.000 con gà trở lên, trong đó trên 5.000 con gà đẻ trứng, 2.000 con gà hậu bị và 1.000 con vịt thương phẩm. Chị Thu tâm sự: Thời kỳ đầu thì thường xuyên bị thua lỗ do chưa có kinh nghiệm thực tế về chăn nuôi; sau đó tôi đã dành nhiều thời gian nghiên cứu, học tập cách làm từ các trang trại khác, đồng thời đọc tài liệu, sách báo về kỹ thuật chăn nuôi gia cầm. Từ đó việc chăn nuôi ngày càng thuận lợi hơn, tôi đã nắm chắc kỹ thuật và áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học. Từ năm 2015 đến nay, số lượng gà đẻ trứng bắt đầu ổn định, giá trứng bán từ 3.500 - 3.700 đồng/quả và 4 lứa vịt thương phẩm/năm, 1.000 con/lứa. Cùng với đó, tôi còn thả các loại cá truyền thống trên 6.000m² ao, từ 2 tấn cá các loại/năm. Với mô hình trên, bình quân mỗi năm tôi thu lãi từ 500 - 700 triệu đồng, tạo việc làm thường xuyên cho 8 lao động

Trên đây chỉ là một trong nhiều mô hình "Dân vận khéo" trong phát triển kinh tế của Hội LHPN huyện Kiến Xương những năm qua. Bà Đinh Thị Thanh Nga, Phó Chủ tịch Hội cho biết: Đến nay, toàn huyện có 10 mô hình "Dân vận khéo" cấp huyện, 286 mô hình cấp cơ sở, thu hút trên 95% phụ nữ tham gia. Để phong trào mang lại hiệu quả thiết thực, Hội hướng về cơ sở, thường xuyên bám sát địa bàn, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của chị em, kịp thời tuyên truyền, phổ biến và vận động hội viên thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo sự chuyển biến về nhận thức và nâng cao trách nhiệm của cán bộ, hội viên, góp phần thực hiện thắng lợi các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Cùng với đó, Hội có nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực cho hội viên. Từ năm 2016 đến nay, các cấp hội đã phối hợp với các ngành, các doanh nghiệp tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hàng chục nghìn lượt hội viên, tín chấp trên 1.000 tấn phân bón cho phụ nữ phát triển sản xuất. Bên cạnh việc vận động chị em xây dựng các mô hình chăn nuôi, trồng trọt, sản xuất hàng hóa tập trung mang lại hiệu quả kinh tế cao, các cấp

hội còn hỗ trợ cây, con giống, công lao động, hướng dẫn kỹ thuật canh tác, chăn nuôi cho phụ nữ nghèo. Ngoài ra, Hội LHPN huyện tín chấp với các ngân hàng, quỹ hỗ trợ phụ nữ tổ chức các hoạt động vay vốn với dư nợ trên 263 tỷ đồng với 6.593 hộ vay. Duy trì hoạt động của 904 tổ, nhóm phụ nữ tiết kiệm theo nhiều hình thức với 84.665 thành viên tham gia, tiết kiệm gần 54 tỷ đồng. Tương trợ, giúp đỡ 8.960 lượt phụ nữ thông qua các hình thức cho vay không lấy lãi, hỗ trợ tiền, thuốc, vật tư phân bón trị giá trên 448 triệu đồng. Với các hoạt động thiết thực, đã có 369 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện còn 2,81%.

Không chỉ tích cực phát triển kinh tế, phụ nữ Kiến Xương còn là lực lượng nòng cốt tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao thể thao, tích cực hưởng ứng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Trong hoạt động bảo vệ môi trường, các cấp hội xây dựng nhiều mô hình như thu gom, phân loại rác thải; quản lý và chăm sóc đường hoa, cây xanh; chi hội phụ nữ "5 không, 3 sạch", hạn chế sử dụng túi nilon góp phần làm đẹp cảnh quan môi trường trên địa bàn huyện.

Để tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua "Dân vận khéo", thời gian tới, Hội LHPN huyện Kiến Xương chỉ đạo các cơ sở hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động phụ nữ tham gia các phong trào, cuộc vận động; chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm phát huy vai trò nòng cốt của hội viên, phụ nữ trong mọi hoạt động, phong trào.

THU THỦY

Bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân

Nhằm hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản khi xảy ra hỏa hoạn, thời gian qua, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh đã chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa, trong đó phối hợp chặt chẽ với lực lượng chữa cháy cơ sở để thực hiện tốt phương châm "4 tại chỗ" trong công tác PCCC.

Là một trong những đơn vị sản xuất, kinh doanh ngành nghề có điều kiện, nguy cơ cháy, nổ rất cao nên hàng năm Công ty Cổ phần Việt Xô gas đầu tư hàng trăm triệu đồng bổ sung, nâng cấp, hoàn thiện trang thiết bị phù hợp với các quy định về an toàn PCCC. Ngoài ra, Công ty đã thành lập đội PCCC với hơn 20 thành viên để kịp thời ứng phó với những tình huống

có thể xảy ra. Ông Lê Xuân Tuyến, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Việt Xô gas cho biết: Chúng tôi thường xuyên tổ chức huấn luyện, thực hành phương án PCCC và CNCH theo phương châm "4 tại chỗ", bảo đảm xử lý ban đầu nếu có sự cố cháy, nổ xảy ra. Cùng với đó, Công ty còn phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh tổ chức

tập huấn cho cán bộ, người lao động về kỹ năng thực hành và sử dụng thành thạo phương tiện, thiết bị PCCC, bảo đảm mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp diễn ra an toàn, ổn định. Nhằm phát huy vai trò tích cực của quần chúng nhân dân trong công tác PCCC, chủ động phòng cháy, chữa cháy kịp thời, hiệu quả, Đội dân phòng thôn 1, xã Vũ Quý (Kiến Xương) đã

ra đời. Với 10 thành viên, Đội được trang bị đầy đủ phương tiện PCCC và CNCH. Đây là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ PCCC tại cơ sở. Anh Vũ Văn Tạo, Đội trưởng Đội dân phòng thôn 1 chia sẻ: Trên địa bàn thôn 1 có 4 doanh nghiệp hoạt động, trong đó 3 doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh ngành nghề có điều kiện, tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ. Chúng tôi ở tại địa phương nên việc tiếp cận hiện trường nhiều khi sẽ sớm hơn lực lượng chuyên nghiệp. Do đó, chúng tôi phối hợp chặt chẽ với các đội PCCC của doanh nghiệp tổ chức tập luyện các phương án PCCC.

Với vai trò cơ quan thường trực trong công tác PCCC và CNCH, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh đã triển khai hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cũng như phối hợp thực hiện tốt phong trào toàn dân PCCC. Thượng tá Phạm Huy Đám, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh nhấn mạnh: Đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, tham mưu ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, cơ chế, chính sách nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PCCC. Trên cơ sở đó, đơn vị xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch, các mặt công tác nghiệp vụ, chuyển môn bảo đảm an toàn PCCC.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh đã tham



Thượng tá Tô Xuân Trường, Phó Trưởng Công an huyện Kiến Xương

Nhằm hạn chế, giảm thiểu các vụ cháy, nổ có thể xảy ra, thời gian qua Công an huyện Kiến Xương đã đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo các nguy cơ, nguyên nhân cháy, nổ đến quần chúng nhân dân; đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan, đơn vị tổ chức tập huấn, tuyên truyền, hướng dẫn an toàn PCCC, an toàn sử dụng điện, kỹ năng thoát hiểm khi sự cố cháy, nổ xảy ra. Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra an toàn về PCCC, nhất là đối với nhà ở hộ gia đình kết hợp sản xuất, kinh doanh, chợ, doanh nghiệp, làng nghề trên địa bàn huyện.



Ông Lại Thanh Bình, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thể thao Tân Đệ

Công ty triển khai nghiêm túc các biện pháp PCCC theo quy định như thành lập đội PCCC tại các chi nhánh; định kỳ phối hợp lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tổ chức tập huấn, phổ biến kiến thức, kỹ năng về công tác PCCC; đầu tư trang bị hệ thống, phương tiện chữa cháy đầy đủ, hiện đại..., từ đó giúp lực lượng PCCC tại chỗ của Công ty nâng cao trình độ, khả năng thực tế, sẵn sàng công tác chỉ huy, xử lý khi có tình huống xảy ra.



Ông Vũ Công Tuấn, Đội trưởng Đội PCCC phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình

Nhiệm vụ của Đội PCCC phường Hoàng Diệu là tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về PCCC, trong đó vận động người dân tự trang bị bình chữa cháy; đến nay, 100% gia đình có nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trong khu dân cư trên địa bàn phường có bình chữa cháy xách tay. Là lực lượng ban đầu ở cơ sở tham gia xử lý các tình huống cháy, nổ, chúng tôi rất mong chính quyền các cấp quan tâm, trang bị các thiết bị PCCC để các đội PCCC cơ sở nâng cao năng lực, đáp ứng yêu cầu công tác PCCC và CNCH hiện nay.



Đội phòng cháy, chữa cháy cơ sở lưu động huyện Hưng Hà tham gia diễn tập các phương án phòng cháy, chữa cháy.

muu cấp ủy, chính quyền các cấp thành lập trên 2.900 đội PCCC chuyên ngành và cơ sở với hơn 28.150 đội viên; 1.292 đội dân phòng với 10.775 đội viên; thành lập 1 đội Cảnh sát PCCC và CNCH trung tâm, 2 đội PCCC và CNCH khu vực; 5/8 huyện, thành phố thành lập đội Cảnh sát PCCC và CNCH. Hàng năm, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh tổ chức tập huấn, huấn luyện, bồi dưỡng định kỳ cho các đội dân phòng và đội PCCC cơ sở. Thực tiễn triển khai phong

trào toàn dân PCCC, nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có cách làm hay, sáng tạo, mang lại hiệu quả trong công tác PCCC. Điển hình như mô hình "Đội PCCC cơ sở lưu động" do Công an huyện Hưng Hà phối hợp Hội Doanh nghiệp huyện quản lý; mô hình "Xe chữa cháy lưu động" của Đội PCCC Công ty TNHH Dệt may An Nam (Tiền Hải)...

Việc xây dựng và triển khai hiệu quả phương châm "4 tại chỗ" trong PCCC đã góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm về PCCC trong nhân dân, tạo chuyển biến tích cực trong phong trào toàn dân PCCC. Theo thống kê của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh, từ đầu năm đến nay toàn tỉnh xảy ra 7 vụ cháy, làm chết 2 người, thiệt hại về tài sản khoảng 130 triệu đồng. So với năm 2020, số vụ cháy tăng 1 vụ, thiệt hại về tài sản giảm khoảng 1,3 tỷ đồng. Nguyên nhân cháy chủ yếu do chập điện và bất cẩn trong sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt.

THIÊN AN